

## ทำไมหนูจึงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ในช่วง 3 ปีที่อยู่มหิดลวิทยานุสรณ์ ถือว่านั่นคือสังคมที่เป็นที่สูงสุดในชีวิต ทั้งทางด้านการใช้ชีวิต การเรียน และด้านอื่น ๆ ที่ทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในระดับต่อ ๆ มาได้เป็นอย่างดี ช่วงที่นับได้ว่าเป็นช่วงที่พลิกผันของชีวิตเอา มาก ๆ เลย ก็อยู่ในช่วงปีสุดท้ายนี้แหละค่ะ ช่วงม.6 เป็นเวลาที่เหมือนกับว่าเราจะต้องตัดสินใจแบบจริงจัง ๆ จัง ๆ แล้วว่าจะเรียนอะไร อยากทำอะไร หนูยอมรับนะคะว่าตอนนั้นความคิดในหัวก็วิ่งพล่านอยู่เหมือนกันว่า “เอ๊ะ! อะไรที่มันเหมาะสมกับเรานะ? เราชอบอะไรกันแน่?” ทำให้ช่วงต้น ๆ ของปีนั้นก็สับสนอยู่มากเหมือนกันค่ะ ด้วยความที่เรากำลัง เอาความคิดของเราไปผูกติดอยู่กับสังคมด้วย กับที่บ้านด้วย คุณพ่อปลูกฝังมาโดยตลอดค่ะว่าอยากจะให้ลูกสาวคนเดียวนั้นเป็นหมอ สังคมโดยทั่วไปเองก็ไม่ต่างกันมาก เมื่อลูกเรียนเก่งก็ย่อมที่จะอยากให้ลูกเป็นหมอ เป็นวิศวกร

หนูเองก็แทบจะมีแค่สองตัวเลือกนี่อยู่ในใจมาโดยตลอด จนกระทั่งได้เข้าค่าย “เยาวชนธรณีวิทยา” ที่จัดขึ้นโดย บริษัทเซฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิตจำกัด ทำให้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับอีกสาขาอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากเท่าไรนัก ค่ายนี้แหละค่ะ ที่ทำให้คิดว่าค้นหาอะไรที่ใช่ตัวเองเข้าไปแล้ว

สัญญาณระหว่างหนูกับคุณพ่อที่เกิดขึ้นก็คือ ไม่ว่าจะยังไง ไม่ว่าจะเลือกเรียนอะไร ก็จะต้องยอมให้คุณพ่อให้คิด แล้วก็ได้ค่ะ หนูสอบติดรับตรงคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสอบติดตามระบบของ กสพท . วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ค่ะ ตอนนั้นลำบากใจเอามาก ๆ เมื่อสิ่งที่เราได้มาคือสิ่งที่คุณพ่อหวังมาตลอด แต่มันกลับไม่ใช่ตัวของเรานะ จึงตัดสินใจพูดกับคุณพ่อตรง ๆ เพื่อขอเลือกอะไรที่ใช่เรามากกว่า แล้วคุณพ่อก็นุญาติ

สามปีที่ผ่านมาในการเรียนสาขาวิชานี้ ยอมรับว่ามีความกดดันอยู่บ้าง ตอนช่วงปีแรกจะเรียนเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งสังเกตจากตัวเองและจากเพื่อน ๆ หลาย ๆ คนจะเห็นได้ชัดเลยว่า นักเรียนที่จบมาจากโรงเรียนเรานั้นจะค่อนข้างได้เปรียบนักเรียนคนอื่น ๆ เพราะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เราค่อนข้างจะแน่นเอามาก ๆ เลย ส่วนในปี 2 และ 3 นั้น การเรียนธรณีวิทยาก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ทุกคนเข้ามาเพื่อรับสิ่งใหม่เหมือนกัน ไม่มีใครมีพื้นฐานที่ดีมากกว่ากันเลย ความกดดันก็เลยเกิดขึ้นบ้าง เราต้องขยันแล้วก็ตั้งใจเรียนเอามาก ๆ เพราะเหมือนกับว่านี่จะกลายเป็นพื้นฐานของอาชีพของเราในอนาคต

เรื่องอนาคตนั้น หนูตั้งใจไว้ว่าจะทำงานก่อนค่ะ แล้วถ้ามีโอกาสหรือมีทุนการศึกษาอย่างไร ก็คงจะต้องเรียนต่อในระดับที่มากกว่านี้แน่นอน ในการทำงานทางด้านธรณีวิทยาเองเราก็สามารถทำงานได้หลายสายด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเหมืองแร่ อัญมณี น้ำบาดาล ธรณีวิศวกรรม ภัยธรรมชาติ และปิโตรเลียม ซึ่งสิ่งที่ชอบและให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือปิโตรเลียมนี้แหละค่ะ แล้วถ้ามีโอกาสได้ทำงานกับบริษัทที่อยากจะทำ เงินเดือนที่ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 53,000-58,000 บาท ซึ่งถือว่าสูงเอากการเลยที่เดียวค่ะ

ทั้งนี้หนูอยากจะเชิญชวนน้อง ๆ ทุก ๆ คนนะค่ะ ให้เลือกและทำในสิ่งที่ เราคิดว่ามันคือตัวเรา เหมาะสมกับเรา เพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปแทบจะตลอดช่วงชีวิตที่เหลือ อย่าเดินไปเพราะสังคมเป็นคนเลือกให้เรานะค่ะ อวยพรให้น้อง ๆ ทุกคนโชคดีละกันนะ ให้เรียนแล้วก็ไปในแบบที่เราชอบ เราต้องการ ช่วยกันพัฒนาวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศของเราตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์



## ประวัติโดยย่อ



วิภาวรรณ ปุริสา เป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 14 เป็นชาวสุพรรณบุรี โดยกำเนิด ปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เมื่อวิภาวรรณได้เลือกเดินตามความฝันของตนเอง วิภาวรรณได้รับการจูงตัวจากบริษัท เซฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต จำกัด ให้เข้าทำงานเป็นนักธรณีวิทยาหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้นเดือนละประมาณ 60,000 บาท รวมทั้งโอกาสในการศึกษาต่อและการทำวิจัยในอนาคต